
     สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่หนึ่ง  คร้ังที่สอง  ประจ าปีพุทธศักราช  2564 

วันจันทรท่ี์  30 สิงหาคม  2564  เวลา  10.00  นาฬิกา 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
**************************************** 

ผู้มาประชุม 

1.  นายสุธีระพงษ ์ วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
2.  นายวสุพล  จตุรคเชนทร์เดชา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
3.  นายจิรายุ  เผ่ากา   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
4.  นายประเสริฐ ชุ่มเมืองเย็น  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   
5.  นายอัมรินทร์  มณีรัตน์   ส.อบจ.ชร. อ าเภอเมือง   เขตเลือกต้ังท่ี 1 
6.  นายไกรทอง  ผามั่ง   ส.อบจ.ชร. อ าเภอเมือง   เขตเลือกต้ังท่ี 2 
7.  นายเฉลิมชัย  สุภาวรรณ์  ส.อบจ.ชร. อ าเภอเมือง   เขตเลือกต้ังท่ี 3 
8.  นายสะอาด  ปัญญาดี   ส.อบจ.ชร. อ าเภอเมือง   เขตเลือกต้ังท่ี 4 
9.  นายกิฒฒิชัย  อิ่นสุวรรณ  ส.อบจ.ชร.   อ าเภอเมือง   เขตเลือกต้ังท่ี 5 
10. นายอ านาจ  ทาจินา   ส.อบจ.ชร.   อ าเภอเมือง   เขตเลือกต้ังท่ี 6 
11. นางทานตะวัน แสนพิช   ส.อบจ.ชร.   อ าเภอเมือง   เขตเลือกต้ังท่ี 7 
12. ว่าท่ี ร.ต.ปภาวิน ปวงใจ   ส.อบจ.ชร.   อ าเภอพาน   เขตเลือกต้ังท่ี 1 
13. นายทัศพงษ์  สุวรรณมงคล  ส.อบจ.ชร.   อ าเภอพาน  เขตเลือกต้ังท่ี 2 
14. นายอนุชา  ยอดเชียงค า  ส.อบจ.ชร.   อ าเภอแม่สาย   เขตเลือกต้ังท่ี 1 
15. นายชาญชัย  แสนรัตน์  ส.อบจ.ชร.   อ าเภอแม่สาย  เขตเลือกต้ังท่ี 2 
16. นายเสน่ห์  ปัญญาดี   ส.อบจ.ชร.   อ าเภอแม่จัน  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
17. นายสรายุธ  ฟูวงศ์   ส.อบจ.ชร.   อ าเภอแม่สรวย  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
18. นายสมัคร  กันจีนะ   ส.อบจ.ชร.   อ าเภอแม่สรวย  เขตเลือกต้ังท่ี 2 
19. นางรัชนีกร  วงษา   ส.อบจ.ชร.   อ าเภอเวียงป่าเป้า เขตเลือกต้ังท่ี 1 
20. นายจรัญ  สิทธิวงค์   ส.อบจ.ชร.   อ าเภอเวียงป่าเป้า เขตเลือกต้ังท่ี 2 
21. นายบุญตัน  เสนค า   ส.อบจ.ชร.  อ าเภอเทิง  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
22. นายเกษม  หาญกล้า  ส.อบจ.ชร.  อ าเภอเทิง  เขตเลือกต้ังท่ี 2 
23. นายวราวุฒ ิ  ไชยวงค์   ส.อบจ.ชร.  อ าเภอเชียงของ  เขตเลือกต้ังท่ี 2 
24. นายสุวิน  เครื่องสีมา  ส.อบจ.ชร.  อ าเภอเชียงแสน  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
25. นายอนุรักษ ์ ทองเสรี   ส.อบจ.ชร.  อ าเภอเชียงแสน  เขตเลือกต้ังท่ี 2 
26. นายณรงค์  ธีรวุฒิโรจน ์  ส.อบจ.ชร.  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง เขตเลือกต้ังท่ี 1 
27. นายธรณินทร์ เบ็ญชา   ส.อบจ.ชร.  อ าเภอแม่ฟ้าหลวง เขตเลือกต้ังท่ี 2 
28. นายนิคม  ยะป๊อก   ส.อบจ.ชร.  อ าเภอพญาเม็งราย เขตเลือกต้ังท่ี 1 
29. นางนิตยา  ยาละ   ส.อบจ.ชร.  อ าเภอเวียงแก่น  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
30. นายฑราวุธ  กันทะเขียว  ส.อบจ.ชร.  อ าเภอขุนตาล  เขตเลือกต้ังท่ี ๑ 
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31. นายจิรากร  แก้วเข่ือน  ส.อบจ.ชร. อ าเภอแม่ลาว  เขตเลือกต้ังท่ี 1 
32. นายปภาน   นัยต๊ิบ   ส.อบจ.ชร.  อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง เขตเลือกต้ังท่ี ๑ 
33. นายสมเกียรติ กันธิพันธ ์  ส.อบจ.ชร.  อ าเภอดอยหลวง  เขตเลือกต้ังท่ี ๑ 
34. นายชัยวัฒน ์ อุดขา   ส.อบจ.ชร.  อ าเภอป่าแดด  เขตเลือกต้ังท่ี ๑   

ผู้ลาประชุม 
1. นายอนุภาส  ปฏิเสน   ส.อบจ.ชร.   อ าเภอแม่สาย  เขตเลือกต้ังท่ี 3 
2. ส.ต.ต.ชมชาติ  กัปปะหะ  ส.อบจ.ชร.   อ าเภอแม่จัน  เขตเลือกต้ังท่ี 3  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
2. นางทรงศร ี  คมข า   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
3. นายสมนึก  ใจจักร์   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
4. นางอัญญลักษณ์ กายาไชย  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
5. นายกฤศ  โพธสุธน   ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
6. นายเทอดเกียรติ สุกใส   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
7. นายบรรเจิด  ภูสมศรี   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
8. นายบุญสม  ฤกษ์อุดม  ผู้อ านวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง 
9. นายเกียรติคุณ จันแก่น   ผู้อ านวยการส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม             
10. นายสมศักดิ์          ไชยชมภู   เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
11. นางราตรี  ธงศรี   หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
12. นางอ าพร  เรือนทราย  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าท่ี    
13. นางบุญญาพร นาคนิล   หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประเมินผล 
14. นางศศิธร  ดวงใจประเสริฐ  ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
15. นางสาวนิโลบล ชาติเงิน   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการและสังคม 
16. นางเชิดทรง  ฤทธิ์จิตเพียร  ผู้อ านวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
17. นางนัธทยภรณ์ เจ่ียงเพ็ชร  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
18. นายไพรัช  โจลัตสาห์กุล  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบ ารุง 
19. นายวิโรจน ์  จงตระกูล  หัวหน้าฝ่ายออกแบบ 
20. นางสาวธนัชญา ใจแปง   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
21. นายมงคล  ศรีธิ   หัวหน้าฝ่ายส ารวจ 
22. นางสาวพิมณพรรธน์ จินดาขัด  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
23. นางสายสมร  ช่ืนใจ   หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร 
24. นางจิตรา    กาวี   หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
25. นางสาวอัมไพรวรรณ มณี   หัวหน้าฝ่ายการบัญชี 
26. นางสาวปราณปรียา โพธิเลิศ   หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
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27. นางรัชน ี  ชูบุบผา   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
28. นายประพันธ ์ คมสาคร   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
29. นางปัทมา  สมประสงค์  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมประเพณีศิลปะ วัฒนธรรม 
30. นางสาวศิริพร สุขสวัสด์ิ  นักวิชาการศึกษาช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง   
      หัวหน้าฝ่ายการศึกษาในระบบ 
31. นายกัมพล  ค าเคน   นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 
      หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
32. นายณรงค์ศักดิ์ ขันทะ   นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
33. นางสาวจุฬาลักษณ์   ณ เชียงตุง  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
34. นางสาวกัญญาณัฐ ไชยลังกา  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
35. นายประสิทธิ์ เด่นศิริโยธา  นิติกรช านาญการ  
36. นางสาวเสาวนีย์ ปินค า   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
37. นางสาวรัชนีกร   ชัยสนิท   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
38. นางสาวจุฑาทิพย์ ชัยศรีสวัสด์ิ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
39. นางสาววลัยพรรณ ยอดสาแล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
40. นายศุภโชติ  หอมนาน  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
41. นายฉัตรชัย  อภิสุนทรกุล  ประชาชน 
42. นางสาวศุภิดา เวียงเงิน   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
43. นางสาวกัญสุชญา วงศ์ดาว   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
44. พ.จ.อ.ทวีป  เช่ียวสุวรรณ  หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
45. นางสาวพัชนี นามเมือง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
46. นายอนันตรักษ ์ สลีสองสม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
47. นายธีรศักดิ์  เรือนสอน  ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
48. นางสาวสุมิตตรา โนร ี   นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
49. นายณัฐพล  เสรียศ   ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
50. นายนฤดล  ชัยนันต๊ะ  ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา 

นายประเสริฐ  ชุ่มเมืองเย็น  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เชิญท่านสมาชิกเข้าห้องประชุมครับ เชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จุดธูป

เทียน  บูชาพระรัตนตรัยครับ และเปิดการประชุมเป็นอันดับต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 
 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย      
ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมได้นับองค์ประชุมครบองค์ประชุม ก่อนจะด าเนินการตามวาระ       
ขอเชิญเลขานุการสภา ได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
   

/นายประเสริฐ… 



     สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 

-4- 
 

นายประเสริฐ  ชุ่มเมืองเย็น  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีหนึ่ง ประจ าปีพุทธศักราช 2564 ลงวันท่ี  22 กรกฎาคม 2564 ได้ก าหนด
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีหนึ่ง ประจ าปีพุทธศักราช 2564 ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป         
มีก าหนด 45 วัน  

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   
สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ีหนึ่ง ครั้งท่ีสอง ประจ าปีพุทธศักราช 2564 ในวันท่ี 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 
นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง  ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม 
ครั้งท่ี 13 พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 25 สิงหาคม พุทธศักราช 2564 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 

ระเบียบวาระที่  2  ญัตติ  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
                                  งบประมาณ พุทธศักราช 2565  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  

 (วาระที่ 2 และ วาระที่ 3) 
 สืบเนื่องจากการประชุม เมื่อวันพุธท่ี  11  สิงหาคม  2564  ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   
ซึ่งสภาแห่งนี้ได้ให้ความเห็นชอบ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ ในวาระท่ี  1 แล้วนั้น  ต่อไปเป็นการพิจารณา
วาระท่ี  2 การแปรญัตติ  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติครับ 
 

นายบุญตัน  เสนค า ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  
เรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามท่ี 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  
ระหว่างวันท่ี 16 – 18  สิงหาคม  2564  เวลาต้ังแต่ 08.30 – 16.30 นาฬิกา นั้น  คณะกรรมการได้ประชุม
พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 
2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เสร็จส้ินแล้ว จึงขอรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1. ช่ือข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด              ไม่มีผู้แปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
ข้อ 2. หลักการและเหตุผล                                         ไม่มีผู้แปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข 
ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร 
         และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป       ไม่มีผู้แปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข                                  

 ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้      ไม่มีผู้แปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 
 
 
 

/ข้อ 6…. 
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ข้อ 6. ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ท่ีได้รับอนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น        ไม่มีผู้แปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 

ข้อ 7. ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้    
ไม่มีผู้แปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 50 และข้อ 110 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พุทธศักราช 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาและศึกษา
รายละเอียด ตามระเบียบและข้อกฎหมาย  จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2565 ขององค์การบริ หารส่วนจังหวัดเชียงราย      
ตามร่างเดิม เพื่อน าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อพิจารณาต่อไป ครับ 
 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ ท่านบุญตัน เสนค า ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในการพิจารณาวาระท่ี  2    

การแปรญัตติ มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบ ตามร่างเดิมของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจ าปี
งบประมาณ พุทธศักราช  2565  โปรดยกมือข้ึนครับ มีสมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ เป็นอันว่าท่ี
สภาแห่งนี้  เห็นชอบตามร่างเดิมของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พุทธศักราช  2565  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   

คะแนนเสียงเห็นชอบ    30   เสียง    งดออกเสียง      4     เสียง นะครับ 

ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระท่ี  3  การลงมติให้ความเห็นชอบ  มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบ ให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช  2565 ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อตราเป็นข้อบัญญัติ  โปรดยกมือข้ึนครับ มีสมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบโปรด
ยกมือขึ้นครับ เป็นอันว่าท่ีสภาแห่งนี้  เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช  2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   

คะแนนเสียงเห็นชอบ   30     เสียง    งดออกเสียง   4    เสียง นะครับ 
ขอเชิญท่านนายกครับ 

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงรายผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ดิฉันในนามของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอขอบพระคุณท่านประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ท่ีท่านได้พิจารณาเห็นชอบตามร่างเดิม
ของข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท้ังนี้ฝ่าย
บริหาร บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะได้ด าเนินการเพื่อให้ปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณ     
ท่ีได้รับอนุมัติ ในปีพุทธศักราช 2565 เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
 
 

/องค์กร… 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ังนี้ในการด าเนินการตามข้อบัญญัติก็เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ต่อสาธารณะและประชาชนในจังหวัดเชียงราย โดยการใช้จ่ายงบประมาณท่ีเกิดขึ้นจะต้องคุ้มค่าท่ัวถึง
แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้ก้าวหน้าต่อไป ขอกราบขอบพระคุณค่ะ 
 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก่อนท่ีจะด าเนินการน าระเบียบต่อไป  ผมขอมอบให้     

ท่านรองจิรายุ เผ่ากา ด าเนินการท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมแทนครับ 
 

นายจิรายุ  เผ่ากา  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 2 
ระเบียบวาระที่  3  ญัตติ  การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด   

  เชียงราย เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครับ 

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
 เรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามท่ี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 
2564  ต้ังแต่วันท่ี 9 ตุลาคม 2563  โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไปนั้น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2564  
เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง จ านวน 5 รายการ  เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย  และเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีทุกท่านได้รับแล้ว 
 การโอนงบประมาณเพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ดังกล่าว  เป็นอ านาจอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พุทธศักราช 2563  หมวด 4  การโอนและการแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  ก าหนดว่าการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
           จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้โปรดพิจารณาต่อไปค่ะ 

นายจิรายุ  เผ่ากา  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 2 
ตามท่ีท่านนายกได้แถลงต่อสภา มีท่านใดจะอภิปรายหรือให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุมัติโอน

งบประมาณรายจ่าย  ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  เชิญครับ 
ขอบคุณครับ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น ผมขอมตินะครับ ท่านใดเห็นชอบการอนุมัติโอน
งบประมาณรายจ่าย  ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยกมือขึ้นครับ 
มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือข้ึนครับ  เป็นอันว่าท่ีสภาแห่งนี้เห็นชอบอนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย  
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 5 รายการ ในวงเงิน
งบประมาณ 15,190,000.- บาท (สิบห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ    30    เสียง    งดออกเสียง    4   เสียง 
 

/นายจิรายุ… 
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นายจิรายุ  เผ่ากา  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 2 
 ขอเชิญท่านประธานสภา ครับ 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 เชิญท่านรองวสุพล ท าหน้าท่ีต่อครับ 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร์เดชา  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 
ขอบคุณท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  

 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  การรายงานเพื่อทราบ ก่อนขอท าความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด  
                               ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครับ 

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงราย  มีโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พุทธศักราช 2562  จ านวน 3 โครงการ 
ท่ียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน และสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้อนุมัติให้กันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย  
จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 ตามมติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  สมัยประชุมสามัญ 
สมัยท่ีสอง ครั้งท่ีสอง ประจ าปีพุทธศักราช 2563  เมื่อวันจันทร์ท่ี 28  กันยายน  2563  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  1. โครงการปรับปรุงลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย งบประมาณ 1,000,000. - บาท    
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างรอใบอนุญาตจากกรมศิลปากร เนื่องจากสถานท่ีดังกล่าวได้ขึ้นทะเบียน
โบราณสถาน 
  2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ข่วงวัฒนธรรมเมืองเทิง หมู่ ท่ี1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 
งบประมาณ 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) อยู่ระหว่างการประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา 

3. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมระหว่าง ม.14 ต.เทอดไทย กับ ม.5         
ต.แม่สลองใน  อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย งบประมาณ 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน)  อยู่ระหว่างการ
หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติกับคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการซื้อจ้าง 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 
พุทธศักราช 2561  หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  มีความประสงค์จะด าเนินโครงการ ดังกล่าวต่อ  
จะต้องขอท าความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก่อนการปฏิบัติ  

ดังนั้น  เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ  จึงขอแจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทราบ  ก่อนการขอท าความตกลงกับผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงรายต่อไป 

จึงเรียนเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อโปรดทราบค่ะ 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร์เดชา  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 
ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ส าหรับระเบียบวาระท่ีส่ีดังกล่าวนะครับ ไม่ใช่ญัตติ

เพื่อการพิจารณาจึงไม่ได้ขอมติต่อท่ีสภาแห่งนี้ แต่เป็นวาระเพื่อแจ้งให้กับสมาชิกผู้ทรงเกียรติในสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายแห่งนี้ได้รับทราบ  

/ระเบียบวาระท่ี  5… 
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ระเบียบวาระที่  5  เร่ือง  อื่น ๆ    
ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ แต่ละเขตพื้นท่ี ท่ีมีเรื่องท่ีจะหารือกับท่านนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงราย เรียนเชิญท่านปภาน นัยต๊ิบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จากเขตอ าเภอ
เวียงเชียงรุ้ง ครับ 
 

นายปภาน   นัยต๊ิบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายท่ีเคารพ ท่านผู้บริหาร ท่านหัวหน้าส่วน

ราชการและเพื่อนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมนายปภาน  นัยต๊ิบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย เขตอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง วันนี้มีเรื่องท่ีจะน าเรียนสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ซึ่งเป็น
โครงการถนนของเขตพื้นท่ีอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง ซึ่งเป็นโครงการท่ีบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาและงบประมาณรายจ่าย
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเรานะครับ ปีสองห้าหกส่ี ซึ่งได้มีหนังสือติดตามสอบถามนะครับ โครงการ
ประสานแผนระดับอ าเภอ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน หนังสืออ้างถึงท่ี 36101/177  ลงวันท่ี 13 
มีนาคม 2563 ซึ่งได้ติดตามเรื่องโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก สายบ้านป่าเลาถึงสันทรายงาม แม่ข้าวต้ม 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโครงการท่ีบรรจุอยู่ในโครงการประสานแผนระดับอ าเภอ ซึ่งเป็นโครงการ
ประสานแผนของปีสองห้าหกส่ี ซึ่งโครงการนี้ผมได้เคยสอบถามมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เมื่อคราว
ประชุม ในวาระสมัยประชุมในปีสองห้าหกสามนะครับ  ซึ่งก็ได้รับค าช้ีแจงและค าตอบจากทางส านักช่างว่า
โครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุเป็นโครงการในข้อบัญญัติ  แต่ได้บรรจุในแผนพัฒนาของส่วนก่อสร้าง ซึ่ง อบจ. เราจะ
น าวัสดุและเครื่องจักรไปท าเองนะครับ ซึ่งในตอนนี้ปีงบประมาณก็ได้ล่วงเลยผ่านมาจนถึงจะปิดปีงบประมาณ  
สองห้าหกส่ีแล้วนะครับ  ซึ่งถนนดังกล่าวตอนนี้มีพี่น้องประชาชนได้ร้องถามว่ามาเมื่อไหร่ทาง อบจ. เชียงราย      
จะด าเนินการแก้ไขปัญหาให้นะครับ จึงได้ฝากค าถามมาน าเรียนทางท่านผู้บริหารให้ติดตาม แล้วก็ช่วยแก้ปัญหา
เร่งด่วนด้วย เพราะว่าตอนนี้ถนนมีสภาพเป็นหลุมลึกนะครับ เพราะว่าช่วงฤดูฝนและสายทางนี้ปัจจุบันเป็นสายทาง
ท่ีใช้สัญจรไปมาอย่างท่ัวไปและกว้างขวางมากนะครับ เป็นเส้นทางท่ีเข้าออกของพี่น้องประชาชนในพื้นท่ีในการ
ออกไปติดต่อหรือว่าสัญจรท้ังภาคธุรกิจภาคขนส่งนะครับ มีรถบรรทุกวิ่งขนส่งเยอะมากในปัจจุบันเพราะว่าถนน
สายนี้เช่ือมต่อออกมาทะลุถนนบายพาสเล่ียงเมือง สายสนามบินเชียงรายแม่ข้าวต้มเชียงแสน จึงท าให้ถนนสายนี้
กลายเป็นถนนซึ่งมีรถใช้พื้นท่ีลัดผ่านเพื่อย่นระยะทางในการเดินทางเป็นจ านวนมากนะครับ ซึ่งเมื่ออาทิตย์ก่อนก็มี
อุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับ มอเตอร์ไซค์ รถบรรทุกเพราะพลาดไปตกหลุมแล้วก็ท าให้มีการบาดเจ็บต้องน าส่ง
โรงพยาบาลกันเลยทีเดียวครับ จึงน าเรียนมายังท่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แล้วก็ทางส านัก
ช่างช่วยติดตามเร่งรัด ในการด าเนินการของถนนสายดังกล่าวนี้ด้วยนะครับ อีกเรื่องนึงครับมีข้อความฝากมาจากพี่
น้องท้องถิ่น แล้วก็เจ้าหน้าท่ี ท่ีท างานด่านหน้าเกี่ยวกับโควิดสิบเก้า ด้วยความช่ืนชมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายของเรานะครับ โดยเฉพาะท่านผู้บริหาร ท่านนายกท่ีได้มีการจัดซื้อจัดหาวัคซีนซิโนฟาร์มมาให้พี่น้อง
ประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย ซึ่งผลปรากฏว่ามีการลงทะเบียนกันจ านวนหลักแสนคนนะครับ ซึ่งก็เป็นความ
ต้องการของพี่น้องประชาชนท่ีอยากจะได้รับวัคซีนคุณภาพท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดหามาให้ครับ 
จึงมีข้อเรียกร้องหรือฝากข้อความมาถึงท่านนายก ท่านผู้บริหารว่าอยากจะให้ทาง อบจ. ช่วยดูผู้ท่ีปฏิบัติงานครับ 
ทางผู้ปฏิบัติงานบอกว่าท้ังเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นและกลุ่ม อปพร. ชรบ. ผรส. นะครับ ซึ่งปกติก็เข้าเวรต้ังด่านชุมชนอยู่
เป็นประจ า แต่ปัจจุบันก็ต้องไปเฝ้าผู้ป่วยสีเขียวท่ีศูนย์ซีไอด้วยนะครับ บอกว่ากลับบ้านไปลูกเมียก็ไม่สบายใจครับ 
เพราะว่าตัวผู้ปฏิบัติงานเองท่ีไปเฝ้าเป็นยามเฝ้าก็ไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยนะครับ ตอนนี้ท่ีได้ฉีด ก็ทยอยฉีดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
 

/ท่ีน้อย… 
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ท่ีน้อยไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซนส าหรับผู้ปฏิบัติงาน จึงน าเรียนมาทางท่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดเชียงรายด้วยนะครับ ว่าช่วยฝากความส าคัญของผู้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยครับ 
มีเรื่องเรียนมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร์เดชา  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 
ขอบคุณท่านปภาน นัยต๊ิบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จากเขตอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง   

มีอยู่สองเรื่องนะครับ คือถนนในโครงการประสานแผน เขตอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง ซึ่งยังคงค้างไม่ด าเนินการ  สองคือ
เรื่องแผนการด าเนินงานวัคซีนซโินฟาร์มในรอบต่อไป ตลอดจนถึงการจัดสรรโควตาวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับทางด้าน
บุคลากรด่านหน้า ผมท าความเข้าใจนะครับ เด๋ียวจะให้ทางด้านเพื่อนสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกๆ ท่านนะครับ   
ได้ลุกขึ้นเสนอปัญหาต่างๆ ในพื้นท่ีก่อนและสุดท้ายจะขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ได้ตอบทีละประเด็นไปพร้อมๆ กันเลย เรียนเชิญท่านสมาชิกท่านอื่น ท่านสะอาด ปัญญาดี สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย จากเขตอ าเภอเมืองครับ 

 

นายสะอาด  ปัญญาดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่ีเคารพ ผมนาย

สะอาด  ปัญญาดี สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขตอ าเภอเมือง เขต 4 ครับ ผมอยากเรียนถามทาง
ฝ่ายบริหารในเรื่องของวัคซีนครับ ต่อจากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้พูดไปแล้วนะครับ แต่ผมขอเพิ่มเติมก็คือพวก
เราได้รับการติดต่อประสานงานมาจากประชาชน มีอยู่สองฝ่ายครับคือฝ่ายท่ีได้รับให้ไปฉีดแล้วแต่ไม่ไป อันนี้นี่เราก็
ช่วยไม่ได้นะครับ เราก็ตอบไปแล้ว แต่มีอีกพวกนึงคืออยากฉีดแต่ไม่มีช่ือ ไปสมัครท่ีไหนก็ไม่ได้นะครับ ทีนี้วัคซีนท่ี
ทาง อบจ. ของเรา ผมขอเรียนถามอย่างนี้ครับ เราจะมีส่วนช่วยประชาชนท่ียังไม่ได้รับวัคซีน แต่อยากจะฉีดของ 
อบจ. ได้อย่างไร แล้วก็เราจะแจ้งเขา จะตอบเขาว่าอย่างไรนะครับ ผมใคร่ขอทางฝ่ายบริหารท่ีเราได้สนับสนุน    
ไปแล้วใครจะเป็นคนตัดสินใจได้นะครับ เพราะว่าทางจังหวัดก็คือสาธารณสุขจังหวัด เราก็ไปเรียนถามแล้วก็
คลุมเครืออยู่นะครับเพราะว่าไม่ได้ชัดเจน เราก็ตอบประชาชน เราอยู่ด่านหน้า ท่ีจริงแล้ว สจ. อยู่ด่านหน้าท่ีตอบ
เรื่องนี้นะครับ เพราะว่าเขาไม่ได้ไปถามท่ีอื่น เขาจะถาม สจ. ว่าท่ีเราสนับสนุนซิโนฟาร์มไปมีไหน อยากจะเรียน
ถามครับ ขอบคุณมากครับ 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร์เดชา  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 
ขอบคุณท่าน สจ. สะอาด ปัญญาดี สมาชิกสภาเขตอ าเภอเมือง มีอยู่หนึ่งเรื่องคือเรื่องของการลงทะเบียน

ช่องทางการลงทะเบียน วัคซีนซิโนฟาร์มของ อบจ. เชียงราย และการแก้ไขปัญหากรณีท่ีเกิดขึ้นนะครับ เรียนเชิญ
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ท่านวราวุฒิ  ไชยวงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จากเขตอ าเภอ
เชียงของ เขต 2 เชิญครับ  

 

นายวราวุฒิ  ไชยวงค์  สมาชิกสภาองค์การรบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ก่อนอื่น

ในพื้นท่ีของผมก็ได้รับการประสานมานะครับ เรื่องการขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนะครับ โดยการ
น าของท่านนายกอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ ในวันเสาร์ท่ี 14 สิงหาคม 2564 ท่ีผ่านมานะครับ ได้เกิดเหตุดินถล่ม 
ท าให้น้ าล้นสันเข่ือน ท าให้ดินโคลนถล่มเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นท่ีล้นอ่างของบ้านหลวง  
 
 

/ต าบลครึ่ง… 
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ต าบลครึ่ง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ได้รับการประสานงานอย่างเร่งด่วนและการส่ังการอย่างเร่งด่วนของ
ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และได้ส่งทีมเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนนะครับ   
ในเรื่องของการส่งเครื่องสูบน้ าเข้าไปสู่ระบบป้องกันการพังทลายของเขื่อนสันเขื่อนท่ีก าลังพังทลาย  ท่ีจะเป็น
อันตรายต่อพี่น้องประชาชนนะครับ แล้วก็ในเรื่องของการให้เครื่องจักร อบจ. เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน    
ในพื้นท่ีนะครับ ในเรื่องของส่ิงปรักหักพังในการขนย้ายนะครับ พี่น้องประชาชนต าบลครึ่งฝากผมมาขอขอบคุณ
ท่านนายกอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องนะครับ 
ผ่านท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในการท่ีขอบคุณท่ีท่านนายกได้ลงพื้นท่ีเองนะครับ แล้ว
ก็ขณะนี้เศษปรักหักพังท่ีอยู่ในล าธาร ยังมีการขนยังไม่แล้วเสร็จ ผมขอฝากท่านประธานช่วยประสานในเรื่องของ
เครื่องจักรในการขุดลอกเพื่อเอาเศษปรักหักพัง แล้วก็เศษโคลน ดินโคลนท่ีติดอยู่ในล าธารนะครับ เพราะเกรงว่า 
ถ้าฝนตกหนักจะท าให้น้ าท่วมขึ้นอีกนะครับ ผมขอฝากด้วยนะครับ และอีกเรื่องนึงครับเรื่องโครงการเจาะบาดาล 
ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเชียงของ เขต 2 นะครับ ตอนนี้พี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนมามากแล้วครับ ตอนนี้ก็รองน้ าฝน
ด่ืมกันอยู่นะครับรอมาสองปีแล้วครับ เกรงว่าจะเข้าหน้าแล้งในเดือนหลังเดือนกันยายนนี้ก็จะเข้าหน้าแล้งแล้วครับ 
เกรงว่าจะมีปัญหาในเรื่องของภัยแล้งซ้ าซากนะครับ อีกเรื่องครับเรื่องของวัคซีนนะครับ แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการ
ประชาสัมพันธ์เรื่องของแอพพลิเคช่ันนะครับ เพราะว่าพี่น้องประชาชนบางท่านก็ยังไม่ทราบในเรื่องของการได้     
ลงช่ือนะครับ ในเรื่องของการได้รับวัคซีนของทางโปรแกรมเชียงรายร่วมใจนะครับ ตรงนี้ก็ฝากท่านประธานช่วย
ประสานงานในเรื่องของการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร์เดชา  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 
ขอบคุณท่านวราวุฒิ  ไชยวงค์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอเชียงของ  เขต  2 

มีอยู่สองเรื่องด้วยกัน หนึ่งก็คือการขอติดตามเรื่องเครื่องจักรกลหนัก  ชุดปฏิบัติการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นท่ี เรื่อง
ท่ีสองก็ปัญหาการลงทะเบียนในแอพพลิเคช่ันเชียงรายร่วมใจนะครับ สองเรื่อง เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติในเขตอื่นๆ ครับ เรียนเชิญท่านธรณินทร์ จากเขตอ าเภอแม่ฟ้าหลวงครับ 

นายธรณินทร์  เบ็ญชา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ     

คณะบริหารส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติท่ีร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมธรณินทร์ เบ็ญชา แม่ฟ้าหลวง เขต 2    
ผมขออนุญาตหารือท่านประธานนะครับ สืบเนื่องจากวันท่ีสิบเอ็ดท่ีผ่านมานะครับ มีฝนตกแล้วก็น้ าป่าไหลหลาก   
ท าให้ในพื้นท่ีเกิดความเสียหายอยู่หลายจุดนะครับ ก็มีอยู่สองจุดนะครับ ท่ีผมจะน าเรียนหารือก็เป็นส่ิงปลูกสร้าง
เป็นส่ิงก่อสร้างของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ก็คือสะพานข้ามแม่น้ าค า ตรงจุดท่ีบ้านสันมะเค็ดเช่ือม
กับบ้านมงเก้าหลัง ต าบลเทอดไทย และอีกจุดหนึ่งก็เป็นจุดข้ามน้ าค าท่ีโรงเรียน ตชด. ททท. บ้านนาโต่ หมู่ท่ี 20 
ต าบลแม่สลองใน ซึ่งถูกน้ าเซาะคอสะพานเป็นโพรงนะครับ ท าให้รถหนักสัญจรไม่ได้นะครับ หน้าโรงเรียนตอนนี้ครู
ก็เดือดร้อนกันนะครับ ผมเองก็ได้เข้าไปตรวจสอบว่าเป็นความเสียหายจริงๆ รถหนักๆ ก็คงสัญจรไม่ได้นะครับ    
ผมเองก่อนหน้านั้นก็ได้หารือกับทางกองช่าง ก็ให้ค าแนะน าว่าท้องถิ่นสามารถต้ังงบซ่อมแซมได้ ผมเองก็ไปคุยกับ
ทางผู้บริหารท่องถิ่น ระดับผู้บริหารต าบล ในความเข้าใจได้สอบถามได้คุยกับทางกองช่างก็คือโครงการไหน          
ก็แล้วแต่ท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไปซ่อม ไปก่อสร้างในพื้นท่ีไม่ว่าจะเป็นถนนหรือว่าเป็นอะไรก็ตาม   
ก็ให้ถือว่าเป็นของท้องถิ่นนั้นไปนะครับ ถ้าหากว่ามีการช ารุดเสียหายท้องถิ่นก็สามารถต้ังงบข้ึนมาซ่อมแซมได้     
 
 

/แต่ในทาง… 
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แต่ในทางปฏิบัติจริงๆ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถจะท าได้เพราะถูกทาง สตง. ท้วงติงในเรื่องของการ
ซ่อมนะครับ ก็เลยจะเรียนถามและหารือว่าเป็นไปได้ไหมว่าในเมื่อเป็นการก่อสร้างของ อบจ. เราไปสร้างในท้องถิ่น
แล้วก็ถ่ายโอนหรือว่ามาส่งมอบให้กับท้องถิ่นนั้นดูแลไปเลยนะครับ เป็นหลักฐานเพื่อเวลามีเหตุการณ์อย่างนี้ครับ  
ท้องถิ่นก็จะได้ด าเนินการอย่างเร่งด่วนนะครับ ก็เลยท าให้ช้าจนถึงเด๋ียวนี้ก็ยังท าอะไรไม่ได้ก็ยังคาๆอยู่นะครับ หนึ่ง
คือผมไม่อยากได้ยินในท้องถิ่นท่ีเขาพูดออกมาว่า อบจ. ด าเนินการล่าช้า เพราะว่ายังไงยังไงท้องถิ่นระดับ อบต. 
ยังไงก็ต้องโยนมาท่ี อบจ. อยู่แล้วนะครับ อันนี้เป็นความเป็นห่วงด้วยนะครับ อยากจะหารือว่าเป็นไปได้ไหมนะครับ
ผมเช่ือว่าคงจะไม่มีท่ีแม่ฟ้าหลวงท่ีเดียว คงไม่มีท่ี อบต. แม่สลองในท่ีเดียวในพื้นท่ีนั้นท่ีหากว่าเป็นการก่อสร้างแล้ว
ยังไม่ได้ถ่ายโอนนะครับ ท่ีไม่มีปัญหามันก็ไม่มีปัญหา พอมีปัญหาอย่างนี้มันจะเกิดผลกระทบนะครับ ก็ขออนุญาต
น าเรียนท่านเท่านี้ครับ ขอบคุณมากครับ 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร์เดชา  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 
ขอบคุณท่านธรณินทร์ เบ็ญชา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ จากเขตอ าเภอแม่ฟ้าหลวง มีอยู่หนึ่งเรื่องนะครับ 

คือเรื่องสะพานข้ามแม่น้ าค า สองจุดในเขตอ าเภอแม่ฟ้าหลวง เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่านต่อไปครับ 
เรียนเชิญท่านทานตะวัน แสนพิช อ าเภอเมือง เขต 7 ครับ 

 

นางทานตะวัน  แสนพิช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่นจังหวัดเชียงราย 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายท่ีเคารพ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกทุกเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดิฉันนางทานตะวัน 
แสนพิช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขต 7 อ าเภอเมือง ขอสองข้อนะคะ ข้อแรกก่อนจะเข้า
ประชุมนะคะ ทางประชาชนในเขตพื้นท่ีมาขอแบคโฮเพื่อท่ีจะไปขุดระบายน้ าขยะจากเทศบาลต าบลบ้านดู่        
ซึ่งเทศบาลต าบลบ้านดู่นั้น ไม่มีเครื่องจักรกลหนักอย่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ฝากไปทางท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายด้วยนะคะ เขามาร้องเรียนท่ีศูนย์ด ารงธรรมก่อนเข้าประชุมวันนี้ค่ะ ซึ่งไม่ได้
ทราบมาก่อนค่ะ เรื่องท่ีสองมาอีกแล้วนะคะ คลัสเตอร์ใหม่ของบ้านดู่ มาแรงท่ีเดิมคือหมู่ 2 คาบมาหมู่ 6 แล้วคง
จะมาหมู่ 14 แล้วคงจะไปท่ีต าบลนางแลอีก เพราะว่าแรงงานพวกนี้กลางคืนเขาจะมีมอเตอร์ไซค์ไปเท่ียวหากันค่ะ 
มันก็จะเป็นพาหะท่ีน าเช้ือโรคไป ก็ได้ขอมาแล้วเบื้องต้นท้ังผ่านเทศบาลต าบลบ้านดู่และต าบลนางแล เพื่อขอ
เบ้ืองต้นก็คือแมสกับเจลแอลกอฮอล์ค่ะ สองข้อ แล้วสุดท้ายขอกราบขอบพระคุณท่านประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายท่ีได้พูดคุยแล้วก็ไลน์ในกลุ่มของสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท้ังสามสิบหกท่าน 
ท่ีเป็นก าลังใจเป็นก าลังทรัพย์ และท่านนายกได้ไปเยี่ยมบ้านของทานตะวัน ว่าเป็นยังไงบ้าง คือบ้านของทานตะวัน
ประสบเขาเรียกว่าประสบอัคคีภัย ในวันท่ียี่สิบส่ี ประมาณบ่ายส่ีโมงครึ่งค่ะ แล้วก็เผอิญว่าดับเพลิงดับทัน เผาไป
ครึ่งหลัง  ตอนนี้ซ่อมแซมอยู่นะคะ สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ก าลังใจและก าลังทรัพย์นะคะ 
ขอบคุณค่ะ 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร์เดชา  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 
ขอบคุณท่านทานตะวัน แสนพิช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอเมือง เขต 7 ครับ 

ท่านมีเรื่องน าเรียนหารือกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  จ านวนสองเรื่องด้วยกันคือเรื่อง
เครื่องจักรกลและรถแบคโฮ ขอขุดระบายน้ าเขตเทศบาลต าบลบ้านดู่และเรื่องท่ีสองก็คือปัญหาการแพร่ระบาด   
โควิดสิบเก้า ในเขตพื้นท่ีเทศบาลบ้านดู่เทศบาลต าบลนางแล ขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายนะครับ ท้ังนี้ท้ังนั้นขอให้ก าลังใจท่านทานตะวัน แสนพิช ซึ่งประสบเหตุอัคคีภัยท่ี บ้านก็ไม่ทราบว่า
บ้านเลขท่ีอะไรนะครับ เด๋ียวไว้หลังประชุมสภาท่านค่อยถามกันเองนะครับ  

/เรียนเชิญ… 
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เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายผู้ทรงเกียรติท่านต่อไปครับ เรียนเชิญท่านไกรทอง 
ผามั่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอเมือง เขต 2 ครับ 
 

นายไกรทอง  ผาม่ัง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขออนุญาตท่านประธานสภา นะครับ สมาชิกทุกท่าน วันนี้ผมมีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับ ขอขอบคุณท่านนายก

ท่ีกรุณาเอารถแบคโฮ เข้าไปท าแนวตล่ิงกั้นน้ าท่ีบ้านพนาสวรรค์ บ้านห้วยลุหลวง ตอนนี้ก็เอาดินไปถมนะครับ     
คอสะพานอะไรก็เสร็จแล้วนะครับ แต่ว่ารถยังออกมาไม่ได้ยังมีท่ีอื่นอยู่นะครับ ยังไงก็ฝากขอบคุณท่านนายกด้วย
แล้วก็ท่านสมนึกด้วยนะครับ แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ขอถามผ่านท่านประธานสภาไปถึงท่านนายก เพราะว่า   
ท่ีบ้านผมพอดีมีท่านนายกและต้ังกรรมการคณะท างานของท่านนายก เพื่อจะได้ดูแลทุกข์สุขของชาวบ้านนะครับ 
ผมขอขอบคุณท่านนายกด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร์เดชา  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 
ขอบคุณท่านไกรทอง ผามั่ง สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ อ าเภอเมือง เขต 2 ขอบคุณท่านนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่ีได้ช่วยเหลือในเขตภัยพิบัติในพื้นท่ี ส่วนเรื่องท่ีจะหารือนั้นค่อยเอาไว้ในโอกาสต่อไป
ได้ครับ ท้ังนี้ท้ังนั้นขออนุญาตแจ้งสภากาแฟขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่ีได้ด าเนินการไว้นะครับ     
ได้หารือกับเพื่อนสมาชิกไว้ว่าจะเป็นทุกวันท่ีห้า เนื่องจากว่าวันท่ีห้ากันยายนนี้จะเป็นวันอาทิตย์นะครับ เด๋ียวอีก
สักครู่ ผมจะขอน าเรียนหารือกับท่านประธานและท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ถ้าหากเล่ือนไป
เป็นวันไหนเด๋ียวจะแจ้งให้เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้รับทราบอีกครั้งนึงนะครับ เรียนเชิญท่านสมาชิกสภาผู้ทรง
เกียรติท่านต่อไปนะครับ เรียนเชิญท่านอนุชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ผู้ทรงเกียรติจาก
อ าเภอแม่สาย ครับ 

 

นายอนุชา  ยอดเชียงค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย ผู้ทรงเกียรติและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมนายอนุชา ยอดเชียงค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย อ าเภอแม่สาย เขต 1 วันนี้อยากจะขอหารือนะครับ ท่านประธานสภาฝากไปยังท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงรายด้วยนะครับ ก็คือเรื่องของวิกฤตโควิดปัจจุบันท่ีอ าเภอแม่สายมีการแพร่ระบาดของ    
โควิด เยอะมากนะครับ หลักๆแล้วจะเกิดด้วยกันอยู่ห้าคลัสเตอร์ใหญ่ๆ นะครับ อย่างเช่นตลาดดอยเวา เข้าซอย
บ้านเอื้ออาทร คนขับรถด่านสะพานสอง ตลาดนายบุญยืนและโรงเรียนสอนภาษาจีน ท าให้การค้าต่างๆ อย่างเช่น
ตลาดดอยเวา ตลาดสดนายบุญยืนท่ีเป็นตลาดเช้าใจกลางเมืองของแม่สายได้รับผลกระทบ โรงเรียนต่างๆ หยุด
นักเรียนไม่สามารถท่ีจะไปโรงเรียนตามเดิมได้ครับและล่าสุดนะครับ ผมได้ข้อมูลจากสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
ปรากฏว่า ณ วันนี้สามสิบสิงหาคม ปัจจุบันมีผู้ติดเช้ือจากโควิดในอ าเภอแม่สาย วันนี้สิบเอ็ดรายนะครับ ตอนนี้ท า
การรักษาตัวอยู่หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดรายนะครับ ท าให้เกิดผู้ป่วยสะสมท้ังหมดส่ีร้อยห้าสิบเอ็ดรายนะครับ และยังมีการ
ตรวจสอบด้วยวิธี ATK นะครับ ก็ท าให้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นผมได้รับเสียงสะท้อนจากประชาชนชาว   
แม่สาย อยากสะท้อนถึงฝากประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายด้วยครับ เรื่องขอความอนุเคราะห์
หรือว่าการช่วยเหลือ เราจะมีมาตรการหรือว่าการช่วยเหลือทางพี่น้องชาวแม่สายยังไง เพราะว่าตอนนี้วิกฤตมากๆ 
ในอ าเภอแม่สายนะครับ ขอบพระคุณครับ 

 
 

/นายวสุพล... 
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นายวสุพล  จตุรคเชนทร์เดชา  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 
ขอบคุณท่านอนุชา ยอดเชียงค า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขตอ าเภอแม่สาย     

ท่านได้น าเรียนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่องปัญหาโควิดสิบเก้า ในเขตพื้นท่ีพร้อมหารือ ขอรับ
การสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติท่านต่อไปครับ      
เรียนเชิญท่านปภาวิน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จากเขตอ าเภอพาน ครับ 

 

ว่าที่ร้อยตรีปภาวิน ปวงใจ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมว่าท่ีร้อยตรีปภาวิน ปวงใจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   
อ าเภอพาน เขต 1 สืบเนื่องจากสองสัปดาห์ท่ีผ่านมาเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ท าให้เกิดน้ าท่วมในเขตชุมชนน้ าจ า  
เขตเทศบาลต าบลเมืองพาน ท าให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย พืชผลทางการเกษตรตลอดจนถึงสระน้ าพันธุ์ปลา 
ท่ีเกษตรกรได้ท าการเล้ียงเกิดการเสียหาย ซึ่งปัจจุบันก็ยังท่วมขังอยู่นะครับ ซึ่ งเบื้องต้นทางอ าเภอโดยท่าน
นายอ าเภอพานก็ได้หารือกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องนะครับ รวมท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งชุมชนดังกล่าว
เป็นชุมชนท่ีเช่ือมระหว่างสององค์กรปกครองคือเทศบาลต าบลเมืองพานกับองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพาน  
ในเบื้องต้นท้ังสอง อปท. ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาคือน าเครื่องจักรกลคือรถแบคโฮได้ด าเนินการขุดลอกท้ังสอง
พื้นท่ี แต่พื้นท่ีดังกล่าวมีพื้นท่ีคาบเกี่ยว ซึ่งเป็นสอง อปท. และการแก้ไขปัญหาซึ่งตอนนี้ใช้รถแบคโฮได้ด าเนินการนี้ 
ยังมีอีกบางพื้นท่ี ท่ีแบคโฮยังไม่สามารถเข้าด าเนินการได้ เนื่องจากติดปัญหาพื้นท่ีต้องใช้รถแบคโฮคอยาว ซึ่งเกิน
ศักยภาพท่ีท้องถิ่นจะท าได้ วันนี้ผมเองในฐานะตัวแทนของพี่น้อง เขต 1 อ าเภอพาน จึงใคร่ขอน าเรียนปัญหาถึง
ท่านผู้บริหาร วันนี้ฝากขอสนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบคโฮคอยาวได้สนับสนุนในการแก้ปัญหาในครั้งนี้ ช่วย
ด าเนินการขุดลอกในพื้นท่ี ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังสององค์กรไม่สามารถท าได้ เพื่อจะได้แก้ปัญหาให้กับ  
พี่น้องในชุมชนน้ าจ า ซึ่งตอนนี้ก็ยังท่วมขังอยู่และก็ยังประสบปัญหาอยู่ ถ้าหากด าเนินการได้โดยเร็ววันก็จะเป็น
พระคุณอย่างสูงนะครับ ฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร์เดชา  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 
ขอบคุณท่านปภาวิน ปวงใจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอพาน เขต 1 มีอยู่               

หนึ่งเรื่องนะครับ เครื่องจักรกลรถแบคโฮชนิดแขนยาว ส าหรับชุมชนน้ าจ า เขตอ าเภอพาน  เชิญท่านสมาชิกสภา                          
ผู้ทรงเกียรติท่านอื่นครับ เรียนเชิญครับ ไม่มีแล้วนะครับหากไม่มีแล้ว ผมขอเรียนเชิญท่านอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ตอบกับท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน ท่ีมีค าถามหรือข้อหารือมายังท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรียนเชิญครับ 

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงรายผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ในส่วนของแต่ละค าถามหรือข้อเสนอแนะท่ีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายทุกท่าน ได้ให้เกียรติให้ค าช้ีแนะให้ค าแนะน าให้การติดตามและเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน
เป็นกระบอกเสียงจากพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นท่ี ดิฉันก็ได้จดไว้ทุกๆ ค าถาม ทุกๆข้อช้ีแนะนะคะ ทุกๆค า     
ติดตามท่ีท่านได้แจ้งไว้และจะได้น าไปด าเนินการในการแก้ไขปัญหาต่อไปนะคะ แต่ก็จะขออนุญาตได้ช้ีแจงต่อท่าน
เป็นรายบุคคลตามท่ีท่านได้มีการติดตามไว้นะคะ ส าหรับในส่วนของท่านปภาน นัยต๊ิบ สมาชิกสภา อบจ.           
 
 

/เขตอ าเภอ… 
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เขตอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง ท่ีติดตามเกี่ยวกับเรื่องของงานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซึ่งอยู่ในงบประมาณ     
ในส่วนของโครงการประสานแผนและจะเป็นในส่วนของเครื่องจักรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  น าไป
ด าเนินการในงบประมาณของ ปีพุทธศักราชสองห้าหกส่ี ซึ่งเด๋ียวสักครู่จะให้ในส่วนของส านักงานช่างนะคะ ได้เข้า
มาตอบค าถามในช่วงท้ายอีกทีนึงนะคะ ส าหรับเรื่องของวัคซีนเด๋ียวจะตอบพร้อมกันท้ังหมดเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็น
ในส่วนของทางท่านสะอาด ปัญญาดี ท่านสมาชิกสภาในเขตอ าเภอเมือง ท่าน สจ. วราวุฒิ เขตอ าเภอเชียงของ 
ท่านทานตะวัน แสนพิช ท่านธรณินทร์ ท่านไกรทอง แล้วก็เพื่อนสมาชิกอีกหลายๆ ท่าน กระท่ังในส่วนของท่าน 
สจ. อนุชา ยอดเชียงค า ในเขตอ าเภอแม่สายก็จะตอบในช่วงท้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะ ส าหรับในส่วนของท่านวราวุฒิ 
ท่ีท่านได้พูดถึงในช่วงของฤดูฝนนะคะ ในช่วงฝนตกแล้วก็เกิดน้ าป่าไหลหลากน้ าท่วมล้นในส่วนของคันคลอง
ชลประทานนะคะ ในส่วนของอ่างเก็บน้ าท่ีบ้านหลวง ต าบลครึ่ง อ าเภอเชียงของ และในส่วนของท่านไกรทอง      
ท่ีท่านได้พูดถึงในเขตของบ้านพนาสวรรค์ เขตอ าเภอเมือง และอีกหลายๆ พื้นท่ีอ าเภอแม่สาย เขตของท่าน สจ.   
ท้ังสองท่าน ท่านอนุภาสและท่านชาญชัยตลอดจนถึงอีกหลายๆ พื้นท่ี ท่านจะเห็นว่าจังหวัดเชียงรายของเราเป็น
พื้นท่ี ท่ีมีท้ังพื้นท่ีราบ แล้วก็มีพื้นท่ีเป็นเทือกเขาสูง ปัญหาทุกๆปี ยามใดท่ีเกิดฝนในช่วงท่ีฝนตกน้ าหลากเข้ามาก็จะ
เกิดปัญหาน้ าป่าไหลหลากพัดพาเอาดินโคลนถล่ม เข้าไปยังเรือกสวนไร่นาและบ้านเรือนของประชาชน ยามใดท่ี
เกิดปัญหาฝนท้ิงช่วงเข้าสู่หน้าแล้งก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของภัยแล้ง เราพูดกันทุกๆ ครั้งท่ีมีการประชุมสภานะคะ 
นี่คือปัญหาท่ีเกิดขึ้นในลักษณะของภูมิศาสตร์ของจังหวัดเชียงรายของเรา ส่ิงท่ีวันนี้ท่ีเราต้องการไม่ว่าจะเป็นใน
เรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรอย่างเพียงพอแล้ว นั่นก็คือการแก้ไขปัญหาในการด าเนินการโครงการนะคะ
ระบบการบริหารจัดการน้ าอย่างมีระบบ ซึ่งต้องมีการด าเนินการร่วมกันในส่วนของหลายภาคส่วนทีเดียวไม่ว่าจะ
เป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ชลประทานหรือในส่วนของจังหวัด ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ก็ไม่ได้ละเลยพยายามจะหาวิธีการในการท่ีเราจะด าเนินการอย่างไร ในการแก้ไข
ปัญหาท้ังภัยล้น ภัยแล้ง เราได้มีการจัดท าศึกษาข้อมูลเรื่องของธนาคารน้ าใต้ดิน เรามีการศึกษาข้อมูลท้ังในเรื่อง
ของการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาน้ าแล้งน้ าท่วม โดยปีนี้เราจะเริ่มต้นท่ีอ าเภอดอยหลวง เราพยายามท่ีจะหา
วิธีการและจัดหามาซึ่งเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักร ท้ังนี้ในการท างานเราก็คงจะอาศัยในส่วนของหน่วยงานเดียว
ไม่ได้และการท างานจะต้องประกอบไปด้วยหลายภาคส่วน สภาคือผู้ท่ีจะอนุมัติงบประมาณ สภาคือผู้ท่ีจะน า
เรื่องราวความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเข้ามาสู่ผู้บริหารในการท่ีจะมารวบรวม จัดหาเอางบประมาณ 
ข้าราชการ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจ าเป็นท่ีจะต้องมาช่วยกันในเรื่องของข้อระเบียบ        
ในเรื่องของโครงการในการด าเนินการ หากท้ังสามส่วนมีการท างานท่ีสอดประสานและมีเป้าหมายทิศทางไปใน
ทิศทางเดียวกัน ในการแก้ไขปัญหาเอาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นท่ีต้ัง ปัญหาทุกปัญหา ดิฉันเช่ือได้ว่าจะ
สามารถท่ีจะคล่ีคลายไปได้ด้วยดี ในแต่ละห้วงเวลาท่ีเกิดขึ้นท่ีเราพยายามจะท างานกันอยู่ตลอดเวลา เกิดเหตุ
ผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจ ดิฉันต้องขอบคุณในส่วนของข้าราชการของเรา ทางกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ท่ีมีการท างานในเชิงรุก ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้อ านวยการกอง ท่านหัวหน้าฝ่าย ลงพื้นท่ีด้วยตัวเองลงไปดูและลงไป
ติดตามจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอ าเภอแม่สายก็ดี ในส่วนของอ าเภอเชียงของ ในส่วนของอ าเภอเมืองและ
อีกหลายๆ อ าเภอแต่ในขณะเดียวกันนะคะ นี่คือการเผชิญเหตุและนี่คือเหตุท่ีเกิดขึ้นแล้วเราลงไปช่วยกันแก้ไข
ปัญหา แต่จะท าอย่างไรให้เหตุต่างๆ เหล่านี้ไม่เกิดหรือหากว่าเกิดก็เกิดได้น้อยลง มีความเสียหายท่ีน้อยลง        
การท างานท่ีร่วมกัน ดิฉันเองก็ขออนุญาตท่ีจะน าเรียนว่า ในการท างานท่ีอยู่ในส่วนของบริหารก็ต้องขอความ
ร่วมมือกับพี่น้องข้าราชการเจ้าหน้าท่ีได้โปรดพิจารณาเห็นความเดือดร้อนและความส าคัญท่ีส่งผ่านมายังมวล 
 

/สมาชิกสภา… 
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สมาชิกสภาและพี่น้องประชาชน ได้ช่วยกันดูในเรื่องของโครงการผู้บริหารเห็นความส าคัญอยู่แล้ว จะเห็นว่าท่ีผ่าน
มาโครงการธนาคารน้ าใต้ดินเริ่มต้นเข้ามาต้ังแต่วาระแรกจนถึงปัจจุบัน ยังไม่ได้รับการแก้ไขโครงการ ยังไม่ได้
ด าเนินการลงไปในพื้นท่ี ตามท่ีเราได้ต้ังใจตามท่ีพวกเราสภาและบริหารได้มีความต้ังใจท่ีจะท าเอาไว้ ติดขัดระเบียบ
ข้อบังคับหลายเรื่องท้ังนี้ส่ิงท่ีเกิดขึ้น ดิฉันก็อยากจะน าเรียนว่าหากว่าทุกๆ ส่วน สามส่วนท่ีเกี่ยวข้องพี่น้อง
ข้าราชการ บริหาร สภา ถ้าหากท างานไปในทิศทางเดียวกัน ดิฉันเช่ือว่าวันนี้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นตามท่ีท่านได้น าเรียน
มาอาจจะน้อยกว่านี้ อาจจะเบาบางไปกว่านี้ น้ าท่วม น้ าป่าไหลหลากและในอนาคตเราจะมาเจอกันอีกในเรื่องของ
ภัยแล้ง ไม่มีน้ าใช้ น้ าใช้ไม่เพียงพอเพื่อการเกษตรการอุปโภคการบริโภค อันนี้ดิฉันก็อยากจะน าเรียนผ่านไปยัง    
พี่น้องข้าราชการทุกๆ ท่านและได้น าเสนอต่อในท่ีประชุมสภาแห่งนี้ วันนี้ในส่วนของเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือ 
ท่ีมี เราก็มีการด าเนินการมีการต้ังงบประมาณไว้ตั้งแต่ ปีงบประมาณสองห้าหกสาม ยังต้องกันมาถึงปหีกส่ี ก็ก าลัง
ด าเนินการ ในขณะเดียวกันงบประมาณในปีสองห้าหกส่ี ก็ก าลังด าเนินการในการจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือ ขอให้ได้
โปรดช่วยเร่งด าเนินการในการจัดหา ในขณะเดียวกันในส่วนของรถแบคโฮซึ่งเราจะต้องใช้ในการแก้ไขปัญหาใน
เรื่องของภัยล้น ณ ปัจจุบัน การขุดลอกคูคลองต่างๆ การแก้ไขปัญหายามผจญเหตุท่ีขณะนี้ก าลังจะเจออยู่ ในส่วน
ของผู้บริหารนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ท าหนังสือขอรับงบประมาณไปยังกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ปัจจุบันเรื่องก็ยังเงียบอยู่แต่ก็จะติดตามต่อไป ในขณะเดียวกันก็คงจะต้องหางบประมาณ 
ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายก็คงจะได้มีการของบประมาณกับท่านได้โปรดพิจารณาในวาระ
ต่อไปนะคะ ในอนาคตก็คงจะได้ใช้งบประมาณของเราในการจัดซื้อจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรเข้ามา
เพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหา เพราะวันนี้ส่ิงท่ีเกิดขึ้นในเรื่องของการพัฒนาพื้นท่ีแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ นั้น
ย่อมจ าเป็นท่ีต้องใช้เครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือ ดิฉันก็ขออนุญาตตอบในส่วนของท่านธรณินทร์ กรณีโครงการท่ี
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะโครงการสะพาน เกี่ยวข้องกับการข้ามในส่วนของล าน้ า เกี่ยวข้องในส่วนราชการในส่วนอื่น   
ซึ่งเราจะไม่สามารถด าเนินการได้ หากไม่ได้รับการอนุญาตจากส่วนราชการอื่นๆ นะคะ เราก็มีการท าหนังสือขอ
อนุญาตในการด าเนินการก่อสร้างตามโครงการ ซึ่งเราก็มีการด าเนินการในการจัดต้ังงบประมาณไว้รอแล้วนะคะ 
ท้ังนี้ก็จะมีการติดตามนะคะ อีกสักครู่หนึ่งก็จะได้ให้ทางในส่วนของผู้ท่ีเกี่ยวข้องส านักงานช่างได้เข้ามาตอบในส่วน
ของข้อซักถาม ว่าขณะนี้การด าเนินการได้ไปอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วนะคะ ในส่วนของสะพานข้ามน้ าค าของท่าน
ธรณินทร์และในส่วนของงานถนนแอสฟัลท์ติก ในส่วนของท่านปภาน นัยต๊ิบ ในอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง ดิฉันขออนุญาต
ท่ีจะตอบค าถามท่านสมาชิกหลายๆ ท่านไม่ว่าจะเป็นท่านทานตะวัน ท่านไกรทอง ท่านวราวุฒิ ท่านอนุชา ท่าน 
ปภาวิน ตลอดจนถึงท่านปภาน นัยต๊ิบ และพี่ใหญ่ของเรานะคะ ท่าน สจ. สะอาด ปัญญาดี ในส่วนของสถานการณ์
โควิด ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเราเห็นว่าชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงรายนั้นทุกชีวิตมี
ความส าคัญ เราจึงได้ร่วมกันในการจัดหาในส่วนของวัคซีน เราได้ขออนุมัติงบประมาณจากสภาแห่งนี้ในการจัดซื้อ
วัคซีนซิโนฟาร์มเป็นจ านวนหนึ่งแสนโดสนะคะ ส าหรับฉีดให้ประชาชนได้จ านวนห้าหมื่นคน ซึ่งเป็นวัคซีนท่ีน าไป
เติมให้กับในวัคซีนส่วนของภาครัฐ ซึ่งรัฐมีการจัดหาให้ประชากรในจังหวัดเชียงรายมีร่วมหนึ่งล้านสองแสนแปด
หมื่นคน และผู้ท่ีมีอายุสิบแปดปีขึ้นไป สามารถท่ีจะฉีดวัคซีนได้มีจ านวนท้ังส้ินรวมถึงแปดแสนกว่าคนค่ะท่าน 
งบประมาณท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายสภาแห่งนี้ ได้อนุมัติงบประมาณมาจ านวนแปดสิบแปดล้าน 
แปดสิบแปดล้านได้รับวัคซีนจ านวนหนึ่งแสนโดส ฉีดได้ห้าหมื่นคน เทียบกับจ านวนประชากรท่ีสามารถฉีดได้แปด
แสนกว่าคน ท่ีเหลือนั่นหมายถึงอะไร หมายถึงเขาคือผู้ท่ีจะได้รับวัคซีนในการจัดสรรจากในส่วนของภาครัฐ วันนี้                
ซิโนฟาร์มคือส่วนหนึ่งท่ีไปเติมเต็มให้กับประชาชน เพื่อให้ได้รับวัคซีนได้เร็วขึ้นอีกจ านวนห้าหมื่นคน หนึ่งหมื่น    
โดสแรกหรือห้าพัน คนแรกได้ฉีดไปเป็นที่เรียบร้อย ผ่านการลงทะเบียนเชียงรายร่วมใจแอพพลิเคช่ันท่ี 
 

/ทางจังหวัด… 
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ทางจังหวัดคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ได้มีการจัดท าขึ้นเป็นการลงทะเบียนของประชาชนท่ี
ประสงค์จะฉีดวัคซีนท้ังจังหวัดเชียงราย รวมกันอยู่ในแอพพลิเคช่ันเชียงรายร่วมใจผู้ท่ีลงทะเบียนในแอปพลิเคช่ันนี้
จะได้รับวัคซีนท้ังในส่วนของภาครัฐจัดหามาให้ ท้ังในส่วนของยี่ห้อซิโนแวคหรือแอสตร้าเซเนก้า และในส่วนท่ี 
อบจ. น าไปเติมเต็มให้อีกจ านวนห้าหมื่นคนหรือหนึ่งแสนโดสนะคะ เพราะฉะนั้นในรอบท่ีสองท่ีจะมาเราจะเริ่มฉีด
ให้อีกรอบนึงจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจัดส่งมาให้เรา ในช่วงประมาณวันท่ีเก้ากันยายน ท่ีเหลือนะคะ           
อีกจ านวนส่ีหมื่นห้าพันหรือเก้าหมื่นโดสนั่นเองนะคะ ท้ังนี้หากจะถามว่าแล้วจะท าอย่างไรท่ีจะให้เพียงพอ ส่ิงท่ีจะ
ให้เพียงพอวันนี้ก็คือการร้องขอต่อภาครัฐ ในการท่ีจะขอรับวัคซีนเข้ามาฉีดให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงราย 
อบจ. เป็นหน่วยงานเดียว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวที่ได้จัดสรรงบประมาณลงไปจัดซื้อวัคซีน เอาเข้ามา
เติมเต็มในจังหวัด ด้วยส่ิงท่ีเรามองเห็นว่าจ านวนวัคซีนท่ีจังหวัดเราได้รับยังมีปริมาณท่ีน้อย แต่เราก็จัดสรรได้ตาม
ปริมาณและตามศักยภาพของ อบจ. เชียงราย ท่ีมีการจ่ายจากเงินสะสมท่ีผ่านมาและทุนเงินส ารองจ่ายเงินสะสม
นั่นเองนะคะ ซึ่งอันนี้ก็ขออนุญาตน าเรียนว่าแล้วผู้ท่ีจะฉีดล่ะ ก็คือผู้ท่ีลงทะเบียนในเชียงรายร่วมใจ คนท่ีจัดสรร
ไม่ใช่ อบจ. เชียงราย ผู้จัดสรรคือคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายเป็นผู้จัดสรร เรียงตามล าดับการ
ลงทะเบียน แต่ส่ิงท่ี อบจ. เชียงราย ร้องขอไปยังคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ คือขอให้ช่วยกระจายวัคซีนไปยัง
ทุกๆ ต าบล ท้ังหนึ่งร้อยยี่สิบส่ีต าบล ในสิบแปดอ าเภอในจังหวัดเชียงรายนะคะ นี่คือส่ิงท่ี อบจ. เชียราย ได้ร้องขอ
เพื่อการกระจายวัคซีนและการมอบให้วัคซีนนั้นท่ัวถึงไปยังพี่น้องประชาชน ไม่เกิดความเล่ือมล้ าว่าวัคซีนนั้นจะไป
กองอยู่ท่ีใดท่ีหนึ่ง หรือเขตใดเขตหนึ่งนั่นเอง พี่น้องข้าราชการตลอดจนถึงท่านสมาชิกสภาผู้บริหารก็ไม่สามารถท่ี
จะน าวัคซีนซิโนฟาร์มนี้มาฉีดให้กับตนเองหรือครอบครัวได้นะคะ วัคซีนนี้เป็นของประชาชนคนจังหวัดเชียงราย
เท่านั้นท่ีน าไปรวมกันในแอพพลิเคช่ันเชียงรายร่วมใจของวัคซีนท่ีได้รับการจัดสรรจากในส่วนของภาครัฐนะคะ     
ขออนุญาตท่ีจะตอบค าถามและขอให้ท่านช่วยน าข้อมูลนี้ช้ีแจงต่อพี่น้องประชาชนในแต่ละเขตพื้นท่ีของท่านด้วย 
ในขณะเดียวกันในเรื่องของการแพร่ระบาดในสถานการณ์ของไวรัสโควิด ส่ิงท่ีเกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะอ าเภอแม่สาย      
ท่ีตลาดดอยเวาไม่ได้ขายของ แต่เกิดขึ้นทุกๆ เขต ทุกๆพื้นท่ี วันนี้พี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายหรือแม้กระท่ัง
ต่างจังหวัดหรือแม้กระท่ังท่ัวโลกก็ก าลังประสบกับเหตุการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนายทีนในขณะนี้  ส่ิงท่ีเรามี
ความวิตกกังวลนั่นก็คือ หนึ่ง มาตรการก็ขอให้ท่านช่วยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์มาตรการในการดูแล ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของ DMHTT หรือการให้ก าลังใจพูดคุย แล้วก็สนับสนุนการท างานในส่วนของท้องถิ่นหรือผู้น าในแต่ละ
ท้องถิ่น ในการเฝ้าระวังในเรื่องของการเคล่ือนย้าย ในเรื่องของการไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการท่ีรัฐได้ก าหนดนะคะ 
อันนี้ต้องขอฝากด้วยส่ิงนี้คือส่ิงท่ีส าคัญ เราไม่สามารถท่ีจะป้องกันในเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนายทีน
ได้ดี หากเราไม่ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากประชาชนนะคะ ขอให้ท่านสมาชิกสภาได้ช่วยในเรื่องของการ
ประสานงานการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้ทราบ ในขณะเดียวกันส่ิงท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย จะท าได้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ก็คือการสนับสนุนในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมือในการ
ป้องกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแมส ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแอลกอฮอล์ นั่นคือในเรื่องของการใช้แมสให้ตลอดนะคะ
หรือการล้างมือ หมั่นล้างมือ มีระยะห่าง อันนี้คือส่ิงท่ีเราจะต้องเป็นมาตรการในการประชาสัมพันธ์ไปนะคะ มีอีก
เรื่องหนึ่งเป็นโครงการท่ีวันนี้นอกจากท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ท่านสมาชิกสภาเราได้ร่วมกัน
ด าเนินการไม่ว่าจะรับคนเจียงฮายปิ๊กบ้านหรือในส่วนของวัคซีนซิโนฟาร์ม วันนี้ส่ิงท่ีเราจะท าอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือ
เชียงรายเมืองสมุนไพร เราได้รับช่ือว่าเป็นเมืองแห่งสมุนไพร วันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยตัวดิฉัน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เราร่วมการประสานงานกับในส่วนของสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
 
 

/เราจะพูดคุย… 
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เราจะพูดคุยกันท าฟ้าทะลายโจรสมุนไพรเชียงราย โดย อบจ. เชียงราย เราจะท าตรงนี้ขึ้นมาโดยการไปให้ความรู้
กับพี่น้องประชาชนในการปลูกการเก็บ การอบ และการท าแพคเกจขึ้นมา ตลอดจนถึงในเรื่องของการรับประกัน
คุณภาพ เมื่อท าขึ้นมาแล้วเราจะน าไปมอบแจกจ่ายให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงราย เหลือจากนั้นจะให้กลุ่ม
ต่างๆ วิสาหกิจชุมชนได้มีการสร้างเป็นอาชีพเป็นรายได้ เพื่อเป็นการแก้ไขสถานการณ์หลังจากโควิด เป็นเรื่องของ
การกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงรายได้อีกทางนึงนั่นเองนะคะ ขออนุญาตได้น าเรียนท่านท่ี
เกี่ยวข้องท่ีหลายๆ ท่านได้พูดคุยและเช่ือได้ว่าท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านมีความเป็นห่วงเป็นใยต่อพี่น้อง
ประชาชนก็มีหลายๆท่านได้ลุกขึ้นมาเป็นตัวแทนในการพูดแล้วนะคะ ต้องกราบขอบพระคุณ แล้วก็ขอให้ท่านได้
ช่วยเข้าไปน าเรียนกับพี่น้องประชาชน แล้วก็มีการท างานแล้วก็สอดประสานงานกันนะคะ ในส่วนของเรื่องสะพาน
ของท่านธรณินทร์ และในส่วนของถนนของท่านปภาน นัยต๊ิบ ขออนุญาตให้ในส่วนของส านักช่างได้ช่วยตอบข้อ
ซักถามของท่านสมาชิกด้วยค่ะ ขออนุญาตเรียนเชิญค่ะ 
 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร์เดชา  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 
ขอบคุณท่านอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอเรียนเชิญทางส านักช่าง

องค์การบริหารส่งนจังหวัดเชียงราย ตอบข้อค าถามของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายผู้ทรง
เกียรติ เรื่องท่ีหนึ่งคือถนนในโครงการประสานแผนของเขตอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง ซึ่งสอบถามมาโดยท่านปภาน นัยต๊ิบ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขตอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  เรื่องท่ีสองคือเรื่องของโครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุงก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าค าสองจุด ในเขตอ าเภอแม่ฟ้าหลวง ของท่านธรณินทร์ เบ็ญชา สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขตแม่ฟ้าหลวง ได้สอบถามมา และเรื่องท่ีสามเพื่อนสมาชิกหลายท่านก็เรียน
ถามมาเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องจักรกล ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้พิจารณาเห็นชอบ
ไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องของรถแบคโฮ ชนิดแขนยาว เรียนเชิญครับ 

 

นายบุญสม  ฤกษ์อุดม  ผู้อ านวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง 
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกองค์การ

บริหารงานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ ผมบุญสม ฤกษ์อุดม ผอ. วิศวกรรมการก่อสร้าง รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการส านักช่าง ขอเรียนช้ีแจงอย่างนี้นะครับ ส าหรับเรื่องคอสะพานข้ามแม่น้ าค า  ท้ังสองจุดนะครับ      
ท่านสมาชิกได้เคยมาปรึกษาเมื่อในคราวประชุมครั้งท่ีแล้ว ซึ่งผมบอกว่าในกรณีท่ีมันเสียหายไม่มาก ทาง อปท. 
สามารถด าเนินการไปก่อนเลย เพราะว่าถ้าของ อบจ. อาจจะมีปัญหาเรื่องความล่าช้าสักนิดนะครับ แต่ถ้าตอนนี้
ทาง อปท. ท่านบอกว่างบนี้ไม่ได้ถ่ายโอนให้เขานะครับ ก็ขอรบกวนให้ท าหนังสือเข้ามานะครับ เราจะเร่ง
ด าเนินการให้โดยด่วนนะครับ ส่ิงก่อสร้างของ อบจ. เมื่อช่วงก่อนนะครับ เมื่อท าเสร็จแล้วตอนนั้นไม่มีหนังสือ   
ถ่ายโอนให้ครับ ตอนหลังท่านปลัดได้เข้ามาท่านก็ได้ส่ังการให้ส่ิงก่อสร้างของ อบจ. ท้ังหมดเมื่อด าเนินการแล้ว    
ในวันตรวจรับการส่งเรื่องส่งมอบให้กับ อปท. เลยนะครับ ซึ่งหลังๆ ก็จะส่งเรื่องและถ่ายโอนให้ทุกคนนะครับ 
ส าหรับกรณีท่ีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติเวียงเชียงรุ้งได้สอบถามมานะครับ เรื่องงบท่ีจะไปด าเนินการเองนะครับ 
ตอนนี้ทางส านักช่างได้ส่งเรื่องให้กับกองพัสดุเรียบร้อยแล้วนะครับ ประมาณวันท่ีสิบหกสิงหาคมนะครับ ซึ่งคิดว่า
คงอยู่ระหว่างด าเนินการครับ คือมีผลมาจากเรื่องเครื่องจักรกลของเราครับ  เพราะว่าตอนท่ีเราด าเนินการเอง 
เครื่องจักรกลของยังมีอยู่ส่ีชุดนะครับ ส่ีชุด เป็นชุดเฉพาะกิจหนึ่งชุด เรามีภารกิจท่ีต้องด าเนินการอยู่ตลอดเวลา  
ท าให้ไม่สามารถจะไปเร่งรัดเกี่ยวกับเรื่องลาดยางได้ เพราะว่าชุดของลาดยาง ชุดเครื่องจักรต่างๆ นะครับ ปหีกสาม  
 
 

/อยู่ระหว่าง… 
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อยู่ระหว่างด าเนินการ แต่เครื่องจักรก็ยังไม่ได้เข้ามา ยังไม่ท าการตรวจรับครับ ส าหรับปีหกส่ี ก็มีปัญหาอยู่ระหว่าง
การจัดท าร่างประกาศ มีคนร้องค้านเข้ามานะครับ ท าให้ปัญหาเครื่องจักรของเราก็ยังไม่เข้ามาเต็มตามแบบแปลน
แบบแผนท่ีเราด าเนินการไว้นะครับ ไม่ทราบอีกเรื่อง เรื่องอะไรนะครับ ท่านสมาชิกได้ครบยังครับ  
 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร์เดชา  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 
ขออนุญาตนะครับ เรื่องท่ีสอง เป็นเรื่องของโครงการก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามแม่น้ าค า สองจุด ในเขต

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง ครับ  
 

นายบุญสม  ฤกษ์อุดม  ผู้อ านวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง 
เท่าท่ีผมทราบ มีเคสท่านบอกว่ามีคอสะพานท่ีบ้านนาโต่ ตชด. เรื่องนึงนะครับ เมื่อสักครู่ได้ช้ีแจงไปแล้ว 

ส่วนสะพานท่ีน้ าค าอีกตัวนึงครับ แต่มีปัญหาหนึ่งคือ อบจ. จัดหาผู้รับจ้างได้แล้วนะครับ แต่ขาดเอกสารผู้ร่วมค้า 
เราได้หารือไปยังกรมบัญชีกลางนะครับ รู้สึกจะเป็นงบปีหกสองนะครับ ซึ่งตอนนี้กรมบัญชีกลางก็ยังไม่ตอบมาเลย
ว่าจะสามารถตกลงจ้างผู้ท่ีประมูลราคาได้ สอบราคาท่ีได้ยังไงครับ รอค าตอบจากกรมบัญชีกลางอยู่ครับ ขอบคุณครับ  
 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร์เดชา  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 
ขอบคุณท่านบุญสม จากส านักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คงได้รับทราบค าตอบกันไปทุก

ท่านแล้ว ส าหรับข้อค าถามต่างๆของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ทุกท่านนะครับ ก็ขอรบกวน
ทางด้านส านักช่าง ช่วยเร่งรัดติดตามเอกสารและน าเรียนส่งหรือหารือกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายอีกครั้งหนึ่ง อนึ่งว่าท่านปภาน นัยต๊ิบ ตลอดจนถึงท่านธรณินทร์ เบ็ญชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย จากเขตอ าเภอเวียงเชียงรุ้งและเขตอ าเภอแม่ฟ้าหลวง ประสงค์ท่ีจะขอรับรายละเอียดหรือว่า
อาจจะให้ทางด้านส านักช่างช้ีแจงใดๆ เพิ่มเติม เด๋ียวเรียนเชิญหลังจากการประชุมตรงนี้นะครับ สามารถประสาน
ได้กับทางด้านส านักช่างได้ต่อไปครับ ผมได้ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายครบถ้วนแล้วนะครับ ท้ังนี้กระผมขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่าน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติจากทุกอ าเภอ 
ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการประชุมสภาใน
ครั้งนี้ ผมขอเลิกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอบคุณครับ  
 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา  12.15 น. 
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